

**Lc 9,57-62**

<sup>9:57</sup> Thầy trò còn đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo".

<sup>9:58</sup> Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".

<sup>9:59</sup> Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã".

<sup>9:60</sup> Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa".

<sup>9:61</sup> Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã".

<sup>9:62</sup> Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".

**ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA**

*Đức Giê-su nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi.” (Lc 9,59)*

**Suy niệm:** Những điều kiện phải có để được chọn làm môn đệ của Chúa được minh họa qua ba trường hợp trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay: **1. Về mục đích:** Theo Chúa không phải là để đạt tới một “nơi” - “*Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo*” - vì khi tới “nơi” rồi thì không cần đến Chúa nữa. Chẳng hạn có người cầu xin Chúa để được điều nọ điều kia, khi đạt được rồi thì “hậu tạ”, sau đó giữa Chúa và người ấy chẳng còn có quan hệ chi. Trái lại theo Chúa để được chính Chúa, Chúa đi đâu mình theo đó; “nơi chốn” không quan trọng bằng việc mình được thuộc về Chúa cách thân thiết nhất. **2. Về tính ưu tiên:** Chúa bảo: “*Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.*” Điều đó có nghĩa là muốn làm môn đệ Chúa thì phải dành cho Chúa và công việc của Ngài địa vị ưu tiên số một. Hãy coi chừng lời cảnh báo trong dụ ngôn “Người gieo giống”: Những bận tâm lo lắng việc đời có thể làm cho Lời Chúa bị chết nghẹt. **3. Về tính triệt để:** “*Cầm cày không ngoái lại đằng sau,*” điều đó có nghĩa là dứt khoát từ bỏ những gì là tội lỗi và sống thân tình với Chúa tới cùng, tới mức cao nhất.

**Sống Lời Chúa:** Mời bạn kiểm điểm xem mình sống tinh thần người môn đệ Chúa trong đời sống thường ngày như thế nào: 1. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để tâm sự thân tình với Chúa? 2. Bạn có liệu mình kiếm tiền một cách bất chính? Hoặc bạn để việc làm của bạn chi phối đến độ Lời Chúa bị chết nghẹt không? 3. Bạn có mê đắm một thú vui bất chính đến độ không dám dứt khoát chừa bỏ không?

**Cầu nguyện:** Bạn dành *năm phút thinh lặng* tâm sự với Chúa.